

สรุปผลการประชุมทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการจัดวิทยุธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจัดวิทยุธรรมประจำจังหวัด  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ลำดับ	ประเด็น	สาระสำคัญการประชุม	หน่วยงานดำเนินการ
๑	การสนับสนุนคณะกรรมการจัดวิทยุธรรมประจำจังหวัด ของสำนักงาน ก.พ.	๑.๑ จังหวัดเสนอขอให้สำนักงาน ก.พ. จัดหาประมวลวิทยุธรรมของข้าราชการประเภทอื่น ๆ เช่น ทหาร ตำรวจ อัยการ ครู ฯลฯ ลงในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ๑.๒ ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดแจ้งส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ ให้มีจิตในการบริการประชาชน โดยหลังจากการประชุมเวลา ๑๘.๐๐ น. แล้ว ขอให้เปิดเพลงจำขึ้นใจ และเพลงลงในนามประเทศไทย เป็นประจำทุกวัน	- สำนักงาน ก.พ. - ส.น.จ.
๒	การสร้างเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างคณะกรรมการจัดวิทยุธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจัดวิทยุธรรมประจำจังหวัด	๒.๑ จังหวัดขอให้สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการจัดวิทยุธรรมของส่วนราชการและจังหวัด ร่วมกันทั่วประเทศ ๒.๒ การพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างสำนักงาน ก.พ. คณะกรรมการจัดวิทยุธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการจัดวิทยุธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ โดยขอให้มีการจัดประชุมร่วมกันทางระบบ Video Conference เป็นประจำทุก ๓ เดือน ๒.๓ ขอให้ ศปท. หาข้อมูลจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เพื่อเป็นกรณีศึกษา (Best practice) ส่งให้กองสารนิเทศ และสำนักงาน ก.พ. เพื่อเผยแพร่และสร้างเครือข่ายต่อไป	- สำนักงาน ก.พ. - สำนักงาน ก.พ./ คปท. / สน.จ.ทุกจังหวัด - คปท.มท./ สำนักงาน ก.พ./ สน.ส.ป.
๓	การดำเนินการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของคณะกรรมการจัดวิทยุธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	๓.๑ เสนอให้จังหวัดเชิญคณะกรรมการจัดวิทยุธรรมประจำจังหวัด เข้าชี้แจงแนวทางส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เป็นประจำทุกเดือน ๓.๒ เสนอให้คณะกรรมการจัดวิทยุธรรมประจำจังหวัด นอกจากไปให้ความรู้ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ควรเวียนไปชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องหลักจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ณ ที่หน่วยงานของส่วนราชการด้วย	- สน.จ. - สน.จ.

๑๖๖๕ / ๑

สรุปผลการประชุมทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการวิจัยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการการวิจัยธรรมประจำจังหวัด  
เมื่อวันที่ศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ลำดับ	ประเด็น	สาระสำคัญการประชุม	หน่วยงานดำเนินการ
๑	การสนับสนุนคณะกรรมการวิจัยธรรมประจำจังหวัด ของสำนักงาน ก.พ.	๑.๑ จังหวัดเสนอขอให้สำนักงาน ก.พ. จัดหาประมวลจริยธรรมของข้าราชการประเภทอื่นๆ เช่น ทหาร ตำรวจ อัยการ ครู ฯลฯ ลงในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ๑.๒ ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดแจ้งส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนแก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ ให้มีจิตในการบริการประชาชน โดยหลังจากการประชุมเวลา ๐๘.๐๐ น. แล้ว ขอให้เปิดเพลงจำขึ้นใจ และเพลงในนามประเทศไทย เป็นประจำทุกวัน	- สำนักงาน ก.พ. - สน.จ.
๒	การสร้างเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างคณะกรรมการวิจัยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการวิจัยธรรมประจำจังหวัด	๒.๑ จังหวัดขอให้สำนักงาน ก.พ. จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการวิจัยธรรมของส่วนราชการและจังหวัด ร่วมกันทั่วประเทศ ๒.๒ การพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างสำนักงาน ก.พ. คณะกรรมการวิจัยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการวิจัยธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ โดยขอให้มีการจัดประชุมร่วมกันทางระบบ Video Conference เป็นประจำทุก ๓ เดือน ๒.๓ ขอให้ ศปท. หาข้อมูลจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เพื่อเป็นกรณีศึกษา (Best practice) ส่งให้กองสารนิเทศ และสำนักงาน ก.พ. เพื่อเผยแพร่และสร้างเครือข่ายต่อไป	- สำนักงาน ก.พ./ - สำนักงาน ก.พ./ - สน.จ.ทุกจังหวัด - ศปท.มท./ - สำนักงาน ก.พ./ - สน.สป.
๓	การดำเนินการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมของคณะกรรมการวิจัยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	๓.๑ เสนอให้จังหวัดเชิญคณะกรรมการวิจัยธรรมประจำจังหวัด เข้าชี้แจงแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เป็นประจำทุกเดือน ๓.๒ เสนอให้คณะกรรมการวิจัยธรรมประจำจังหวัด นอกจากไปให้ความรู้ในประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเป็นประจำทุกเดือนแล้ว ควรเวียนไปชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องหลักจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ณ ที่หน่วยงานของส่วนราชการด้วย	- สน.จ. - สน.จ.

๑๖๖๕/๑